



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน
ณ บ้านวังยม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เมตร สูง 3.65 เมตร จำนวน 2 ลูก พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง กำหนด สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านวังยม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง **ราคากลาง 171,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า **85,750.-บาท (แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ **19 กันยายน-3 ตุลาคม 2559** ระหว่างเวลา **08.30-16.30 น.** ณ **ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง** และในวันที่ **3 ตุลาคม 2559** ระหว่างเวลา **08.30-16.30 น.** ยื่นซองสอบราคา ณ **ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง** และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ **4 ตุลาคม 2559** ตั้งแต่เวลา **09.00 น.** เป็นต้นไป ณ **ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง**

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ **500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)** ได้ที่ **ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง** ระหว่างวันที่ **19 กันยายน-3 ตุลาคม 2559** ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.banlang.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข **0 5482 5197** ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ **19** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2559**

(นายสะอาด เป็นกล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง